
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

กยท.ต้อนรับเครือข่ายชาวสวนยางพัทลุง แจงนโยบายส าคัญสร้างความมั่นคงในอาชีพ 

 

   
 
1. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม 

เมื่อ 26 ม.ค.66 กยท.ต้อนรับคณะเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดพัทลุง รวม 43 คน 
วอน กยท. เป็นพ่ีเลี้ยง สานฝันสนับสนุนการท าสวนยางยั่งยืน รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ แจง ได้มอบทีมงาน
พร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหายางทั่วประเทศ เน้นการต่อยอดพัฒนาสร้างความมั่นคงให้อาชีพชาวสวนยาง                      
มีอนาคตยั่งยืน 
2. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม 

ผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (ฝสผ.) ผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ฝสผ. ฝ่ายพัฒนา
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (ฝพก.) ให้การต้อนรับ นายไพรัช เจ้ยชุม ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยางจังหวัดพัทลุง น าเครือข่ายฯ รวม 43 คน เข้ารับฟังนโยบายการบริหารงานของ กยท. โดยรองผู้ว่า
การด้านปฏิบัติการ ได้วิดีโอคอลรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากคณะผู้มาเยือน พร้อมแจ้งให้ทราบ
นโยบาย กยท. ในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ว่า ได้มอบ ผอ.การสถาบันวิจัยยาง  
(ดร.กฤษดา สังข์สิงห์) ประสานนโยบายจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ด าเนินการแก้ไขในทุกภูมิภาค 
เพราะเป็นเรื่องส าคัญ ขณะเดียวกันได้เร่งต่อยอดการขับเคลื่อนการปลูกสร้างสวนยางยั่งยืน เพ่ือความมั่นคง
ของอาชีพการท าสวนยาง โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ที่มีผลถึงการกีดกันทางการค้าของประเทศ  
คู่ค้าในแถบยุโรป รวมทั้งการด าเนินการด้านตลาดยางพาราให้เหมาะสมกับแต่ละพ้ืนที่ด้วย 

3. ผลจากการมีส่วนร่วม 
ทีมผู้บริหาร กยท.ได้แจ้งผลการด าเนินงานสนับสนุนการพัฒนาอาชีพการท าสวนยาง อาทิ โครงการ

ชะลอการโค่นยาง โครงการคาร์บอนเครดิต โครงการต้นแบบเกษตรกรรมยั่งยืน โครงการครูยาง เป็นต้น                
ให้เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดพัทลุงรับทราบความคืบหน้า โดยนายไพรัช เจ้ยชุม ประธาน
เครือข่ายฯ แจ้งว่าจะให้ความร่วมมือกับ กยท.ช่วยพัฒนาอาชีพการท าสวนยาง  

4. การน าผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน 
เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดพัทลุงจะเดินทางไปศึกษาข้อมูลสวนยางต้นแบบที่

ประสบความส าเร็จ ทั้งนอกและในพ้ืนที่ เพ่ือน ากลับมาพัฒนาอาชีพการท าสวนยางในจังหวัดพัทลุงต่อไป  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

กยท.จดัสัมมนาชาวสวนยางภาคใต้ตอนบน ขยายผล ควบคุมป้องกันโรคใบร่วงในสวนยาง 

 

 
 

  
 
1. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม 

 การยางแห่งประเทศไทย ห่วงใยปัญหาโรคใบร่วงชนิดใหม่ในสวนยางพารา มอบสถาบันวิจัยยาง  
จัดสัมมนาให้ความรู้พนักงานและเกษตรกรชาวสวนยางพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน "โครงการการป้องกันและควบคุม
โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา : การขยายผลสู่การปฏิบัติในแปลงเกษตรกร”ณ โรงแรมนานาบุรี จ.ชุมพร 
เสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมเชิญหน่วยงานสังกัด กษ.ร่วมถ่ายทอดข้อมูลความรู้การควบคุมป้องกัน
ก าจัดโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม 

ดร.กฤษดา สังข์สิงห์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า 
สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ตั้งแต่ปลายปี 2562 เป็นต้นมา ปัจจุบัน 
ยังพบ การระบาดในภาคใต้และภาคตะวันออก ส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากโรคใบร่วง
ชนิดใหม่ในยางพาราเดือดร้อนเป็นอย่างมาก กยท. จึงมอบหมายให้สถาบันวิจัยยาง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
โครงการ "การป้องกันและควบคุมโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา : การขยายผลสู่กา รปฏิบัติในแปลง
เกษตรกร” เพ่ือให้พนักงาน กยท. เกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  
โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา มีการสาธิตการท าปุ๋ยอินทรีย์ น้ าหมักชีวภาพ จุลินทรีย์ไตรโคเดอร์มา และการ
น าไปใช้ป้องกันและควบคุมโรคในสวนยาง เพ่ือขยายผลไปสู่การปฏิบัติในสวนยางของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 
ก าหนดจัดสัมมนารวม 3 ครั้ง ใน 3 พ้ืนที่ จัดครั้งแรกในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน เป้าหมาย 4 จังหวัด 
(ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี พ้ืนที่กว่า 3,000 ไร่) มีผู้ร่วมสัมมนา 247 คน ประกอบด้วย 
พนักงาน กยท. เกษตรกรชาวสวนยาง และวิทยากรจากหน่วยงานสังกัดส านักงานเกษตรจังหวัดชุมพร  
และสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร กรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมนานาบุรี จ.ชุมพร วันเสาร์ที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2566 

 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 
 
3. ผลจากการมีส่วนร่วม 

การสัมมนาครั้งนี้ จะท าให้พนักงานการยางแห่งประเทศไทย และเกษตรกรชาวสวนยางในพ้ืนที่
เป้าหมาย ได้รับความรู้ความเข้าใจ ทั้งในเรื่องการท าปุ๋ยอินทรีย์ น้ าหมักชีวภาพ และการน าไปใช้ป้องกันและ
ควบคุมโรคใบร่วงชนิดใหม่ในสวนยาง สามารถขยายผลไปสู่การปฏิบัติในแปลงยางพาราของเกษตรกรชาว 
สวนยางใน 4 จังหวัด ไม่น้อยกว่า 3,000 ไร่  
4. การน าผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน 

ผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ จะได้ทราบพ้ืนที่การระบาด ผลกระทบจากการระบาดของโรคดังกล่าว                             
และการรายงานข้อมูลมายังส่วนกลาง ส าหรับการบริหารจัดการโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือลดการระบาดของโรคให้เหลือน้อยลงและค่อยๆ หมดไปในที่สุด  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

 

 



 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กยท.ห่วงใยการส่งออกของกลุ่มสหกรณ์ยางภาคตะวันตก รุดหารือศุลกากรระนอง 
อ านวยความสะดวกการเก็บเงิน CESS 

 
   

 
 

 
 

 
 
 

1. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม 
 รองผู้ว่าการด้านบริหาร การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และ กยท.จ.ระนอง ร่วมรับฟังข้อมูล  
การรวมยางก้อนถ้วยของสหกรณ์กองทุนสวนยางคอคอดกระ จ ากัด จ.ระนอง พร้อมเข้าพบศุลกากรระนอง 
และด่านท่าเรือระนอง ผสานความร่วมมืออ านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการยางในการส่งออกยาง  
ร่วมพัฒนาแนวทางจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกยาง (CESS) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อ 18 – 19 
มกราคม 2566 
2. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม 
 นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล  รองผู้ว่าการด้านบริหาร การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)                 
พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน กยท. จาก กยท.จ.ระนอง และกองจัดเก็บรายได้และค่าธรรมเนียม                     
ฝ่ายการคลัง เดินทางเข้าพบหารือ เพ่ือร่วมรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสหกรณ์กองทุน 
สวนยางคอคอดกระ จ ากัด ซึ่งท าธุรกิจรวบรวมยางก้อนถ้วยในเขตจังหวัดระนอง โดย กยท. ได้ท าความเข้าใจ  
ในกระบวนการส่งออกยาง และการช าระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกนอกราชอาณาจักร (Cess) เพ่ือสร้าง
ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน จากนั้นได้เข้าพบและหารือกับคณะผู้บริหารด่านศุลกากรระนอง  
น าโดย นายสมชัย วิสุทธิศักดาเดช ผู้อ านวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร เพ่ือขอความร่วมมืออ านวย 
ความสะดวกให้กับผู้ประกอบการยางพารา ในการส่งออกยางพารา พร้อมทั้ งเข้าพบคณะผู้บริหารด่านท่าเรือ
ระนอง เพ่ือขอความร่วมมืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการยางพารา 
3. ผลจากการมีส่วนร่วม 
 เป็นการหารือแนวทางการจัดเก็บเงิน CESS ร่วมกัน ซึ่งเป็นแนวทางสร้างความร่วมมือกันผลักดัน  
พัฒนา และปรับปรุงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งยางออกนอกราชอาณาจักร ของผู้ประกอบการส่งออก  
ยางไทย ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
4. การน าผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน 

การหารือแนวทางการจัดเก็บเงิน CESS ในครั้งนี้ สามารถท าให้การบริหารของ กยท.  เป็นไป                   
อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  



 

 

 

 

 

      กยท. อบรม “ครยูางอาสา” 3 พันคน ทั่วประเทศ 
 

 

      
 

       

 
1. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม 
 การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดโครงการฝึกอบรมครูยางอาสากว่า 3,953 คน ผ่านระบบ Video 
Conference หลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยียางส าหรับครูยางอาสา" โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร  
ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงเกษตรฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ เน้นพัฒนาด้านวิชาการและ
เทคโนโลยีให้ครูยางส่งต่อความรู้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง/บุคคลทั่วไปได้ 
2. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม 
 โครงการครูยางอาสา ด าเนินโครงการมาแล้วเป็นเวลาทั้งสิ้น 12 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 จนถึงปัจจุบัน 
ผู้เข้าอบรม จ านวน 3,953 คน มีจุดมุ่งหมายส าคัญที่จะน าองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการผลิต
ยาง ถ่ายทอดผ่านครูยางอาสาไปสู่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ทั้งด้านการเพ่ิมผลผลิต                   
ลดต้นทุนการผลิตและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตยาง แต่เนื่องจากจ านวนเกษตรกรชาวสวนยางมีจ านวนมาก
และกระจายอยู่ทั่วประเทศ กยท. จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมครูยางอาสาขึ้น โดยครูยางเหล่านี้มาจากเกษตรกร
ชาวสวนยางหรือบุคคลที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไขที่ 
กยท.ก าหนด ครูยางจึงเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปเผยแพร่ ให้ค าแนะน า และช่วยเหลือ
ชาวสวนยางในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ"ครูยางอาสาในสังกัด กยท.จังหวัด ทั่วประเทศ 
จะเป็นเครือข่ายในการช่วยเหลือ สนับสนุน และถ่ายทอดความรู้ และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่ ตาม
นโยบายการส่งเสริมการเกษตรด้านยางพาราของ กยท. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะสอดคล้องกับความ
ต้องการของเกษตรกรชาวสวนยาง” 

   
 



 

 

 

 

 

 

                              

 

 
 
3. ผลจากการมีส่วนร่วม 
  ครูยางอาสาเป็นอาสาสมัครเกษตรภายใต้ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยอาสาสมัคร
เกษตร พ.ศ. 2563 ถือว่าเป็นบุคคลที่ส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของ กยท. ทั้งด้านการพัฒนาการผลิต
อย่างยั่งยืน การยกระดับคุณภาพผลผลิตยาง การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ คาดว่าครูยางอาสาจะน าความรู้และความเข้าใจไป
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการพัฒนายางพารา การสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เกษตรกร และพัฒนาการเกษตรของประเทศต่อไป 
4. การน าผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุง 
 จากการอบรมในครั้ งนี้  เป็นการสร้างสะพานแห่งโอกาสในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ใหม่ๆ  
เกี่ยวกับเทคโนโลยี ประสบการณ์ใหม่ๆ รวมถึงการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือพัฒนาเชื่อมโยงตั้งแต่
การปลูกยาง แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาง ไปสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ"  
  
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 เมื่อวันที่ (10 มี.ค. 66) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยสถาบันวิจัยยาง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
"โครงการการป้องกันและควบคุมโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา : การขยายผลสู่การปฏิบัติในแปลงเกษตรกร” 
โดยมี นายศิริพันธ์ ตรีไตรรัตนกูล นายกสมาคมก านันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธี                
ณ โรงแรม โกลเด้นซิตี้  จังหวัดระยอง เน้นสร้างความเข้าใจชาวสวนยาง เพ่ือป้องกันก าจัดโรคอย่าง 
มีประสิทธิภาพ บรรเทาความรุนแรงและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 

               
   
  ผู้ที่ เกี่ยวข้องในพ้ืนที่/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ภาคกลางและภาคตะวันตก จ านวน 250 คน  
เพ่ือได้น าความรู้ที่ได้จากการสัมมนาไปใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคในสวนยาง โดยตั้งเป้าขยายผลไปสู่การ
ปฏิบัติของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 6 จังหวัด ประกอบด้วย ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา อุทัยธานี 
กาญจนบุรี รวมพ้ืนที่สวนยางไม่น้อยกว่า 3,000 ไร่  

         3. ผลจากการมีส่วนร่วม 
 
 

 

 

 กยท. ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลและให้การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร 
 

 

 

 

 

 

 

 

                              

กยท. จัดสัมมนาให้ความรู้ชาวสวนยาง ภาคกลางและตะวันออกมุ่งขยายผล-บรรเทา 
ความรุนแรงโรคใบร่วงฯ 

 
 

 

   
 

       1. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม 
 
 
 
 

 
 
2. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 

 
  

 
 การให้ความรู้และการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ชาวสวนยาง นับเป็นพ้ืนฐานในการบริหารจัดการ   
โรคใบร่วงอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่การบรรเทาและควบคุมการระบาด ป้องกันความเสียหายในพ้ืนที่  
เกิดโรค พื้นที่เสี่ยงและพ้ืนที่ใกล้เคียง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่าย เพ่ิมผลผลิต เสริมรายได้ ให้กับชาวสวนยางได้ 
 

     4. การน าผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน 
  ชาวสวนยางที่ผลิตน้ ายาง ตระหนักและห่วงใยผลกระทบจากโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา  
ซึ่งส่งผลต่อรายได้และคุณภาพความเป็นอยู่ของชาวสวนยาง ด้วยความตั้งใจในการขยายผลไปสู่การปฏิบัติ  
ในเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายให้สามารถรายงานข้อมูลโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา มายังส่วนกลางได้ 
อย่างถูกต้อง เพ่ือการบริหารจัดการโรคใบร่วงให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดสัมมนาในครั้ งนี้  
มุ่งเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เกษตรกร กยท. จึงคัดเลือกวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาบรรยายและสาธิต
การป้องกันและควบคุมโรคแก่เกษตรกร และพนักงาน กยท. ในเรื่อง การบริหารจัดการโรค การใช้ชีวภัณฑ์                   
การปรับปรุงดินและการบ ารุงต้นยางพารา ด้วยการใช้สารเคมีและอ่ืน ๆ เพ่ือป้องกันและก าจัดโรคใบร่วงที่มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการและบริบทในแต่พ้ืนที่สวนยาง         


